

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และเสนอแนะ

การศึกษาระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษานำมาสรุป อภิปรายผล และกำหนดข้อเสนอแนะในการศึกษา ดังนี้

วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านจำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ ต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหมู่บ้าน ต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

สมมติฐานการศึกษา

1. ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับปานกลาง
2. คณะกรรมการหมู่บ้านจำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอบริบูรณ์ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 208 คน (องค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ. 2553 : 19)

2. กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตโดยใช้ตารางการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1973 : 625) อ้างถึงในสมเกียรติ เกียรติเจริญ. 2552 : 55) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 136 คนองค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอบริบูรณ์ จังหวัดมหาสารคาม

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับ หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน

ตอนที่ 2 เป็นคำถามปลายเปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่าเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอบริบูรณ์ จังหวัดมหาสารคาม แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอบริบูรณ์ จังหวัดมหาสารคาม

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบการดำเนินงาน ใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F - test : One way ANOVA) โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ปรากฏผลการศึกษารูปได้ ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 136 คน จำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่พบว่า หมู่บ้านที่กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่เรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านบัวมาศ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตุ หมู่ที่ 6 บ้านสว่าง และหมู่ที่ 9 บ้านไทยเจริญ จำนวนหมู่ละ 16 คน (ร้อยละ11.76) รองลงมาคือหมู่ที่ 2 บ้านบัวมาศ และหมู่ที่ 7 บ้านอุทัยทิศ จำนวนหมู่ละ 15 คน (ร้อยละ11.03) หมู่ที่ 3 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 บ้านกกกอก และหมู่ที่ 8 บ้านโนนทัน จำนวน 14 คน (ร้อยละ10.30)

2. ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 3.38$) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ($\bar{X} = 3.62$) ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ($\bar{X} = 3.59$) และด้านการเมืองการบริหาร ($\bar{X} = 3.57$) อยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ($\bar{X} = 3.47$) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ($\bar{X} = 3.33$) ด้านสาธารณสุข ($\bar{X} = 3.32$) และได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ($\bar{X} = 2.75$)

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตาม หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ พบว่า โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

4. ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามเรียงลำดับตามค่าความถี่ ปรากฏ ดังนี้ ข้อเสนอแนะที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรส่งเสริมการดำรงชีวิตของประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (53) รองลงมาคือ ควรจัดทุนการศึกษาให้นักเรียนถึงระดับปริญญา(46) ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง(40) ควรรณรงค์การปลูกป่าทั่วพื้นที่(29) ควรมีส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (23) ควรส่งเสริมการรักษาความสะอาดที่สาธารณะ (20) ควรจัดอาชีพเสริมให้ผู้พิการ (17) ควรจัดหาสถานที่ที่ขยะให้เหมาะสม (11) ควรจัดบริการถังขยะให้พอเพียง (9) และควรส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน(6)

อภิปรายผล

จากการศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอปรือ จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษาได้นำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอปรือ จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับปานกลาง

ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอปรือ จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า

1. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอปรือ จังหวัดมหาสารคาม ส่งเสริมการปลูกพืชปลอดสารพิษได้ในระดับหนึ่ง ต้องมีการพัฒนาอีก
2. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอปรือ จังหวัดมหาสารคาม รมรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้เป็นบางช่วงเวลา ยังมีอุบัติเหตุโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอปรือ จังหวัดมหาสารคาม ส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเองทาง อินเทอร์เน็ตตำบลได้ยังไม่ครอบคลุม อาจเนื่องมาจากงบประมาณยังมีจำกัด
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอปรือ จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ในระดับหนึ่ง ยังต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอปรือ จังหวัดมหาสารคาม ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ได้ยังไม่ครอบคลุมเพราะอยู่ในช่วงระยะเวลาการขยายงาน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอปรือ จังหวัดมหาสารคาม ส่งเสริมโครงการพัฒนารณรงค์ใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอปรือ จังหวัดมหาสารคาม ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับอบต. ได้เป็นบางเรื่อง ยังขาดการมีส่วนร่วมที่สำคัญ เช่น การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น

ผลการศึกษาที่พบ สอดคล้องกับเด่นดวง สุบุตรคี (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 8 ด้าน ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการ

ดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับต่อสกุล เกียรติเจริญ (2552 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ จตุพล หลักคำพันธ์ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของประชาชน ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับจรูญ แสนสุข (2553 : บทคัดย่อ) ในการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

ผลการศึกษา ยัง สอดคล้องกับ ยศวดี จันทร์เรืองฤทธิ์ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ความคิดเห็นของของประชาชน ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ความคิดเห็นของของประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และผลการศึกษา สอดคล้องกับอัจฉรารัตน์ อนุมาศ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

ผลการศึกษาที่พบไม่สอดคล้องกับคณาวุฒิ ไชยคำภา (2547 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาด้านการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับสูง ไม่สอดคล้องกับทวีศักดิ์ ปักษา (2550 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน ไม่สอดคล้องกับ จิระศักดิ์ ศรีจันทร์โท (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับ วีระศักดิ์ จันทร์ดี (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

สมมติฐานที่ 2 คณะกรรมการหมู่บ้าน จำแนกตามที่อยู่ มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

1. ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามหมู่บ้านที่อยู่ โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาที่พบไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า

1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามที่ได้ทำกำหนดไว้ในแผนและ โครงการ ซึ่งเป็นไปตามผลที่ได้จากการทำประชาคมหมู่บ้าน

1.2 คณะกรรมการหมู่บ้านติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างใกล้ชิดและทำงานเป็นทีม สามารถเข้าใจการดำเนินงานได้ในแนวทางเดียวกัน

1.3 คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นตัวแทนของประชาชนในหมู่บ้าน จึงสามารถติดตามการดำเนินงานของทุกหมู่บ้าน ได้อย่างใกล้ชิด

1.4 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ มีการประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการหมู่บ้านทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีผลทำให้คณะกรรมการหมู่บ้าน จำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ มีความคิดเห็นต่อระดับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน

ผลการศึกษาสอดคล้องกับจุดพล หลักคำพันธ์ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของประชาชน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับจรูญ แสนสุข (2553 : บทคัดย่อ) ในการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีหมู่บ้านที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับยศวดี จันทร์เรืองฤทธิ์ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ความคิดเห็นของประชาชน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนจำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับวีระศักดิ์ จันทร์เต็ม (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของตัวแทนประชามหมู่บ้าน ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของตัวแทนประชามหมู่บ้าน ที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ แตกต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อง กับอัจฉรารัตน์ อนุมาศ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ พบว่า โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

จากการศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษาได้นำมา กำหนดข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงาน ดังนี้

1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ควรส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาพันธุ์พืช อย่างต่อเนื่อง

1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ควรส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOPมากขึ้น

1.3 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ควรจัดโครงการตำบลบัวมาศเมืองสะอาด เป็นประจำ

1.4 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ควรจัดโครงการฝึกอบรมจริยธรรม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้กับเยาวชนและประชาชน

1.5 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ควรจัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ อย่างต่อเนื่อง

1.6 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ควรปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง

1.7 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ควรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ คอนปู้ตา

1.8 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับ อบต. มากขึ้น.

1.9 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ควรจัดทุนการศึกษาให้นักเรียนถึงระดับปริญญา

1.10 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง มากขึ้น

1.11 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ควรมีการสำรวจความต้องการของประชาชนหมู่ที่ 8 เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา หมู่ที่ 8 ต่อไป

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

เนื่องจากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้านเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าด้านอื่น

ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY